

อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ถูกฟ้องคดีอาญา จะทำหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.ย. 2558

คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ.

ในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2558 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และอ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการใน 4

ภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กับอนุกรรมการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ในขณะที่เดียวกันทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มีขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษายังสำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ จึงนำมาเผยแพร่เป็นความรู้ผานคอลัมน์ ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอหารือว่า นาย ก. อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาถูกสั่งพักราชการด้วยเหตุถูกฟ้องคดีอาญาในข้อหายกยอกทรัพย์ ขณะเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ปัจจุบันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและอยู่ในระหว่างสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษา จะเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือไม่

ในเรื่องดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติว่า การที่ นาย ก. อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ถูกฟ้องในคดีอาญาขอหยอกยอกทรัพย์ ขณะเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ซึ่งปัจจุบันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและอยู่ในระหว่างสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษา จึงเป็นกรณีการดำเนินการคดีอาญายังไม่เป็นที่สิ้นสุด ซึ่งยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่า นาย ก. เป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นผู้กระทำความผิดตามข้อหาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ดังนั้น จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่านาย ก. เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพแล้วหรือไม่ นาย ก. จึงยังไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนครูสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7(3) กรณีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ นาย ก. จึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาต่อไปได้ โดยไม่มีเหตุให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างรอการพิจารณาอุทธรณ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงาน ก.ค.ศ.

ที่มา [มติชน วันที่ 31 สิงหาคม 2558](#)